



ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต ๑
เรื่อง เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๑

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ โดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ให้หน่วยงานประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น กรมปศุสัตว์ จึงจะดำเนินการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเกณฑ์และแนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรมที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา กำหนดเพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาและยกระดับกรมปศุสัตว์ให้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและมีมาตรฐานเดียวกัน

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน โดยจะปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักคุณธรรม ธรรมภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตตามแนวทาง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” ซึ่งจะส่งผลให้สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ เป็นองค์กรที่ดี ดังนี้

- ๑) พอเพียง บุคลากรทุกคนจะดำเนินชีวิต โดยยึดหลักทางสายกลาง มีเหตุผล พอประมาณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
- ๒) วินัย บุคลากรทุกคนยึดมั่น รับผิดชอบต่อนหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเอง และวินัยต่อองค์กร ปฏิบัติตามจริยธรรมจรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย
- ๓) สุจริต บุคลากรทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง กล้าปฏิเสธการกระทำที่ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะทำให้สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ เกิดความเสียหาย
- ๔) จิตอาสา บุคลากรทุกคนจะเป็นผู้ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะ อาสาลงมือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีใช้หน้าที่ของตน ด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ โดยมีได้หวังผลตอบแทน เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคม ทำอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย
- ๕) กตัญญู บุคลากรทุกคนจะต้องเป็นผู้มีความกตัญญูต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บิดามารดา ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ดูแลทรัพย์สินของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางชนิษฐา ธิติติลภรัตน์)

ปศุสัตว์เขต ๑